



ที่ สจป.สสอ.0014/2563

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  
85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ  
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี 11120

29 มกราคม 2563

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญนักเรียนเข้าร่วมโครงการประกวด  
การเขียนแผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ PIM Innovative Biz Plan Challenge 2020

เรียน ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน/วิทยาลัย

สิ่งที่แนบมาด้วย รายละเอียดและใบสมัครการประกวด

ด้วยศูนย์ PIM Career Academy จัดตั้งโดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) มีความประสงค์จัด**โครงการประกวดการเขียนแผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ PIM Innovative Biz Plan Challenge 2020** ซึ่งรางวัลรวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท ทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศจะได้ไปศึกษาดูงานบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์และคู่ค้าพันธมิตรที่ประเทศญี่ปุ่น พร้อมรับทุนการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ โสรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึกจำนวนมาก โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการทำธุรกิจ รู้จักคิด และนำความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดโอกาสการทำธุรกิจเพื่อตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืนในอนาคต
2. เพื่อเปิดมุมมองทางธุรกิจและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนในการมุ่งพัฒนาตนเองและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการทำธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
3. เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียน คณะอาจารย์ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

โดยจัดการประกวด 6 พื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่ ชลบุรี (พัทยา), สงขลา (หาดใหญ่), กรุงเทพมหานครและปริมณฑล, เชียงใหม่, นครราชสีมา และอุดรธานี เพื่อค้นหา 20 ทีมสุดท้ายตัวแทนระดับภูมิภาคเข้าประกวดระดับประเทศ (รอบชิงชนะเลิศ) ในวันที่เสาร์ที่ 13 มิถุนายน 256 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 16 อาคาร CP ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ รับสมัครประเภททีม ทีมละ 3 - 5 คน สมาชิกจะต้องกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2562 และเป็นผู้ที่มีความสนใจในการทำธุรกิจและมีไอเดียที่สร้างสรรค์ สามารถคล่องชั้นเรียนได้ จะต้องอยู่โรงเรียนเดียวกัน และจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาทีม ทีมละ 1 ท่าน (อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถเป็นที่ปรึกษาได้มากกว่า 1 ทีม) แต่ละโรงเรียนสามารถส่งทีมเข้าร่วมประกวดได้ไม่เกิน 5 ทีม และโครงการฯ จะทำการคัดเลือกและประกาศรายชื่อทีมที่มีสิทธิ์เข้าประกวดระดับภูมิภาค ภูมิภาคละไม่เกิน 20 ทีม สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.pim.ac.th/pages/bizplan2020> หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ นางสาวขวัญชนก วัชชนะประพันธ์ (โรส) ผู้ประสานงาน โทรศัพท์. 02 855 0202, 085 887 8829 E-mail : kwanchanokwat@pim.ac.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้



Scan สำหรับอ่านรายละเอียด  
โครงการประกวดเพิ่มเติมบนเว็บไซต์

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววรินทรา วิริยา)

ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์